

กระทู้ถามที่ ๔๐๔ ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ปัญหาความแตกแยกในหมู่คณะสงฆ์โดยไม่มีหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถาปนายนายกรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

ตามที่มีการนำคลิปเสียงการสนทนาเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในหมู่คณะสงฆ์และประชาชนโดยทั่วไป ส่งผลกระทบต่อองค์กรสงฆ์และเจ้าหน้าที่ของรัฐทำให้เกิดการแตกแยกทั้งองคาพยพของคณะสงฆ์และอาจมีกลุ่มขบวนการทำลายล้างพระภิกษุสงฆ์ในระดับต่าง ๆ อยู่จริง ๆ ทำนองข่มขู่คุกคามให้เกิดความหวาดเกรง โดยอ้างเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเป็นเครื่องมือกระทำการแบบรวบรัดขั้นตอนที่ถูกต้อง การกระทำเช่นนี้ ได้เคยเกิดขึ้นกับพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในพระอารามหลวงสร้างความสั่นคลอนรั้วฉานต่อพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาแล้วตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ กลุ่มขบวนการที่กล่าวถึงนี้ได้กระทำการอย่างเปิดเผยในลักษณะheimlichheimlich ทำให้วงการพระพุทธศาสนาเกิดความปั่นป่วน และจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขใด ๆ จึงขอเรียนถามว่า

๑. รัฐบาลทราบหรือไม่ว่าได้เกิดกรณีดังกล่าวข้างต้นนี้เรื่อยมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยมิได้รับการแก้ไขใด ๆ เพราะเหตุใดจึงไม่มีการแก้ไข ทั้ง ๆ ที่ปัญหาดังกล่าวนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หากไม่ทราบถึงปัญหาดังกล่าวเป็นเพราะเหตุใด และหากทราบแล้วว่าได้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ขึ้นอีกในปัจจุบันดังที่ปรากฏในคลิปเสียงการสนทนา ตามที่ปรากฏทางสื่อออนไลน์ นายกรัฐมนตรีจะมีวิธีการอย่างไรที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นที่กระจ่างชัดต่อสาธารณชน ขอทราบรายละเอียด

๒. รัฐบาลทราบหรือไม่ว่า กลุ่มขบวนการทำลายล้างพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในคลิปเสียงการสนทนาตามที่ปรากฏทางสื่อออนไลน์นั้นเป็นบุคคลใดบ้าง และหากทราบสมควรจะต้องเปิดเผยรายชื่อบุคคลเหล่านั้นให้สาธารณชนได้ทราบด้วยหรือไม่ หากเปิดเผยไม่ได้เป็นเพราะเหตุใด ขอทราบรายละเอียด

๓. หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า รายชื่อบางรายตามคลิปเสียงดังกล่าวข้างต้น เป็นบุคคลที่มีตำแหน่งทางการเมือง นายกรัฐมนตรีจะแสดงความรับผิดชอบด้วยวิธีใด และจะมีวิธีการอย่างไรที่จะมิให้มีพฤติกรรมดังที่ปรากฏในคลิปเสียงอีกต่อไป ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

นิยม เวชกามา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย

จังหวัดสกลนคร

คำตอบกระทู้ถามที่ ๔๐๔ ร.

ของ นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย
เรื่อง ปัญหาความแตกแยกในหมู่คณะสงฆ์โดยไม่มีหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ

ข้าพเจ้า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอตอบกระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาความแตกแยกในหมู่คณะสงฆ์โดยไม่มีหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ ของท่านสมาชิกผู้มีความเกี่ยวข้องตามที่ได้รับรายงานจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดังนี้

คำตอบข้อที่ ๑ ข้อที่ ๒ และข้อที่ ๓

จากข้อมูลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รายงานว่า กรณีคลิปเสียงสนทนาที่มีการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ที่ผู้ตั้งกระทู้ถามได้กล่าวอ้างถึง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มิได้นิ่งนอนใจเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด และเนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ประสานขอความเมตตาจากเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในทางปกครองคณะสงฆ์ และขอความเมตตาแจ้งผลมายังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ หากผลการดำเนินการในทางปกครองคณะสงฆ์เป็นประการใด ก็สุดแล้วแต่ข้อวินิจฉัยของเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีอำนาจล่วงการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ของเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ได้แต่อย่างใด